

เพลง, ภาพยนตร์, ทิว และ อินเทอร์เน็ต

คู่มือสำหรับผู้ปกครองและอาจารย์

อะไรบ้างที่ท่านควรรู้เมื่อ ฟังเพลง ชมภาพยนตร์ และดูทีวีทางอินเทอร์เน็ต

มีหลากหลายวิธีในการฟังเพลง ชมภาพยนตร์และดูทีวี ทางอินเทอร์เน็ตแบบปลอดภัยไร้ความเสี่ยงต่อการกระทำผิดตามกฎหมาย

คู่มือฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะให้ข้อมูลแก่ผู้ปกครอง ครูอาจารย์และเยาวชนเกี่ยวกับการฟังเพลงชมภาพยนตร์ และการดูทีวีทางอินเทอร์เน็ตบนเครื่องคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์เคลื่อนที่อย่างมีความสุขไร้กังวลกับเรื่องกฎหมาย

ทราบหรือไม่?

การใช้เว็บไซต์ที่ผิดกฎหมายและโปรแกรมแบ่งปันไฟล์ (File-Sharing) นั้นมีความเสี่ยง

การใช้โปรแกรมเพื่อแบ่งปันไฟล์อย่างไม่ถูกต้องนั้นมีความเสี่ยงต่อการรับเอาเนื้อหาข้อมูลที่ไม่เหมาะสมและผิดกฎหมาย เช่นภาพเปลือย ภาพที่แสดงความรุนแรง ซึ่งอาจเป็นอันตราย นอกจากนั้น โปรแกรมแบ่งปันไฟล์ยังอาจนำไวรัสเข้าโจมตีระบบรักษาความปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อเข้าสู่ข้อมูลส่วนตัวของท่าน เช่นหมายเลขบัญชีธนาคารและบัตรเครดิต ความลับทางการค้าและหรือข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ และอาจมีการนำข้อมูลเหล่านั้นออกมาเปิดเผยและแบ่งปันกับบุคคลสาธารณะอื่นๆ ด้วย

ท่านอาจกำลังกระทำผิดและต้องรับโทษโดยผลของกฎหมาย

กฎหมายลิขสิทธิ์ให้ความคุ้มครองครอบคลุมถึงกิจกรรมการดาวน์โหลด (Downloading), การแบ่งปันไฟล์ (File-Sharing) และการรับฟังเพลงชมภาพยนตร์ ไฟล์ข้อมูลต่างๆ (Streaming) อันมีลิขสิทธิ์ในเครือข่ายคอมพิวเตอร์บนอินเทอร์เน็ตเช่นเดียวกับการคุ้มครองการละเมิดลิขสิทธิ์ในรูปแบบแผ่นซีดี ดีวีดี

ท่านอาจจะเป็นผู้กระทำความผิดตามกฎหมายและอาจได้รับโทษทั้งทางแพ่งและอาญาหากท่านได้มีการอัปโหลด (Upload) เผยแพร่เพื่อทำสำเนาให้บุคคลอื่นสามารถดาวน์โหลด (Download) ข้อมูลเพลง, ภาพยนตร์หรือรายการโทรทัศน์อันมีลิขสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์

การใช้เว็บไซต์ที่ถูกกฎหมายเป็นการให้รางวัลตอบแทนเพื่อสนับสนุนผู้ที่ทุ่มเทสร้างสรรค์ผลงาน

กฎหมายลิขสิทธิ์ช่วยดูแลคุ้มครองผู้ที่ทำงานในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ทางความคิดและศิลปะ ทำให้ผู้สร้างสรรค์ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมและมีกำลังใจในการสร้างสรรค์ผลงานต่อไป ไม่ว่าจะเป็นเพลง, ภาพยนตร์ และ รายการโทรทัศน์เพื่อให้เราและทุกคนในสังคมมีความสุขที่ได้รับชมและรับฟังผลงานสร้างสรรค์ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องตลอดไป

กฎหมายลิขสิทธิ์ให้ความคุ้มครองครอบคลุมถึงการดาวน์โหลดและการรับฟัง/ชมทางอินเทอร์เน็ตเช่นเดียวกับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ ซีดี และ ดีวีดี



มีความสุขกับการฟังเพลง ชมภาพยนตร์ และดูทีวี ทางอินเทอร์เน็ตโดยไม่ต้องกังวลเรื่องกฎหมาย

จะหาเว็บไซต์สำหรับฟังเพลงชมภาพยนตร์ และดูรายการทีวีบนอินเทอร์เน็ตที่ดีที่สุดและถูกกฎหมายได้จากที่ไหน ?

มีทางเลือกมากมายบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ท่านสามารถดาวน์โหลด (Download) หรือรับฟังรับชมผ่านอินเทอร์เน็ต (Streaming) ไฟล์ข้อมูลเพลง, ภาพยนตร์และดูรายการทีวีต่างๆ บางเว็บไซต์จะมีบริการเสมือนร้านค้าจำหน่ายเพลงที่ท่านสามารถเลือกดาวน์โหลดเพลงแบบรายเพลง หรือเลือกดาวน์โหลดเพลงทั้งอัลบั้ม รวมถึงดาวน์โหลดรายการทีวี, วิทยุหรือภาพยนตร์สำหรับรับฟังรับชมทางเครื่องคอมพิวเตอร์, โทรศัพท์เคลื่อนที่, อุปกรณ์ฟังเพลงแบบพกพา หรือเล่นด้วยเครื่องเล่นเพลง

บางเว็บไซต์ยังมีบริการลงทะเบียนแบบรายเดือนซึ่งท่านสามารถ รับฟังรับชมผ่านอินเทอร์เน็ต (Streaming) ได้ตลอดเวลา และยังมีบริการที่มอบความบันเทิงโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเนื่องจากผู้ให้บริการได้รับการสนับสนุนจากการขายโฆษณาหรือได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์แล้ว ดังนั้นหากท่านกำลังมองหาเพลงจากค่ายเพลงสากลที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องมีผู้ให้บริการทั่วโลกมากกว่า 777 รายให้เลือกสรรในราคาที่เหมาะสมขอให้อ่านเงื่อนไขของกฎหมายรับรองโดย "Music Matters", "Teca", "Phonoreights" หรือ "Music One" ซึ่งเป็นเครื่องหมายรับรองว่าเว็บไซต์นั้นถูกกฎหมายและท่านกำลังซื้อสินค้าของศิลปินเจ้าของลิขสิทธิ์อย่างถูกกฎหมาย ที่สำคัญท่านกำลังสนับสนุนให้เกิดการ สร้างสรรค์ผลงานจากผู้สร้างสรรค์ต่อไป สำหรับรายชื่อของผู้ให้บริการในแต่ละภูมิภาคนั้นสามารถดูได้ที่

www.whymusicmatters.org

หรือที่ www.pro-music.org และ www.teca.co.th ซึ่งมีลิงค์เว็บไซต์

เพลงถูกกฎหมายทั่วโลกนับร้อยรายการ

ถูกต้องหรือไม่หากทำสำเนาเพลง (Rip), ภาพยนตร์, รายการทีวีหรือวิดีโอจากซีดีหรือดีวีดีลงมายังเครื่องคอมพิวเตอร์หรือเครื่องเล่นเพลง ?

การทำสำเนาดีวีดีเพลง, ภาพยนตร์, รายการทีวีหรือวิดีโอลงในซีดีหรือดีวีดีเพื่อการใช้งานส่วนตัวนั้นไม่ผิดกฎหมาย (Fair Use) แม้ว่าในทางจริยธรรมแล้วท่านควรจะขออนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ก่อน อย่างไรก็ตาม การทำสำเนาดีวีดีและแจกจ่ายสำเนาดีวีดีทางอินเทอร์เน็ตให้เพื่อนหรือผู้อื่นอาจส่งผลให้ท่านมีความผิดและต้องเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีความโดยผลของกฎหมายอย่างไม่รู้ตัว แต่หากท่านซื้อเพลงดีวีดีออนไลน์จากเว็บไซต์ที่ถูกกฎหมาย (ที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องจากผู้เป็นเจ้าของผลงานอันมีลิขสิทธิ์แล้ว) ท่านสามารถจะทำสำเนาเป็นข้อมูลสำรองสำหรับการใช้งานในเครื่องเล่นต่างๆ ได้

สำหรับภาพยนตร์นั้นจะมีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นเพราะต้องมีการจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย เช่น นักแสดง ผู้กำกับเสียง นักออกแบบเครื่องแต่งกาย และผู้อำนวยการสร้าง เป็นต้น ดังนั้นจึงอาจต้องมีความคุ้มครองเป็นพิเศษ เช่น การป้องกันการทำสำเนาในแผ่นดีวีดี ซึ่งอุตสาหกรรมภาพยนตร์และโทรทัศน์ทราบดีว่าคนทั่วไปย่อมต้องการจะบันทึกสำเนาไฟล์ดีวีดีที่ซื้อมาลงในอุปกรณ์หลายๆ ชนิดจึงได้พยายามแก้ไขปัญหานี้ เช่น ปัจจุบันมีดีวีดีและแผ่น Blu-ray จำนวนมากที่มีไฟล์ดีวีดีแบบมาด้วยเพื่อให้ท่านนำไปใช้รับชมในอุปกรณ์ดีวีดีอื่นๆ ได้ด้วย



การทำสำเนาเพลง (Rip) หรือภาพยนตร์ที่ได้รับฟังรับชมผ่านอินเทอร์เน็ต (Streaming) ถูกกฎหมายหรือไม่ ?

โดยปกติการทำสำเนาเพลงหรือภาพยนตร์เพื่อแจกจ่ายผ่านอินเทอร์เน็ต (Streaming) นั้นผิดกฎหมาย แต่บริการรับฟังรับชมผ่านอินเทอร์เน็ต (Streaming) ที่ถูกกฎหมายก็มี เช่น Spotify หรือ Youtube ซึ่งบ่อยครั้งจะอนุญาตให้รับฟังรับชมฟรี แต่ก็จะไม่อนุญาตให้ท่านทำสำเนา (Rip) เนื้อหาดังกล่าวลงเป็นสำเนาถาวรหรือเพื่อเผยแพร่ต่อไป



การใช้เว็บไซต์แบ่งปันไฟล์ผิดกฎหมายทุกหรือไม่

การอัปโหลดหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่มีลิขสิทธิ์โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ถือเป็น การกระทำที่ผิดกฎหมาย (พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537)

การใช้โปรแกรมหรือเว็บไซต์แบ่งปันไฟล์ผิดกฎหมายหรือไม่ ?

การทำสำเนา, อัปโหลดหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่มีลิขสิทธิ์โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย (พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537) ในทางทฤษฎีการให้บริการแบ่งปันไฟล์ (File-Sharing) สามารถใช้งานอย่างถูกต้องตามกฎหมายได้ แต่ในทางปฏิบัติไฟล์ข้อมูล (Content) ส่วนใหญ่ที่ถูกนำมาแบ่งปันมักจะละเมิดลิขสิทธิ์เนื่องจากไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูล ดังนั้น ท่านควรหลีกเลี่ยงการแบ่งปันเพลง, ภาพยนตร์ และเนื้อหาข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์อย่างถูกต้อง หรือควรแบ่งปันเฉพาะไฟล์ข้อมูลที่ท่านเป็นเจ้าของผลงานที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นเอง

ผู้ที่แบ่งปันไฟล์ข้อมูลละเมิดลิขสิทธิ์จะถูกสืบพบได้อย่างไร ?

โดยทั่วไปการแบ่งปันไฟล์ข้อมูลผิดกฎหมายจะกระทำในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสาธารณะ อุปกรณ์ทุกชนิดที่เชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ตจะมีการกำหนดตัวเลขระบุเฉพาะ (IP Address) (ส่วนใหญ่ มักจะกำหนดโดยผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) รายละเอียดตัวเลขระบุเฉพาะนี้รวมถึงข้อมูลการใช้งานเพลงภาพยนตร์และรายการทีวีซึ่งจะปรากฏชัดเจนและจะถูกเก็บเอาไว้ในระบบการส่งสัญญาณและสามารถเรียกดูได้จากผู้ให้บริการดังกล่าว ซึ่งเจ้าของลิขสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นบริษัทเพลง, วิทยุ, รายการทีวีและภาพยนตร์ที่ได้รับความเสียหายจากการกระทำละเมิดฯ สามารถขอคำสั่งศาลเพื่อเรียกผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) ให้เปิดเผยข้อมูลลูกค้าที่ระบุตัวผู้ละเมิดฯ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดฯได้ตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์พ.ศ.2550 และ พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 หรือบทกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

การจ่ายเงินซื้อเพลงหรือภาพยนตร์จะเป็นหลักประกันว่างานนั้นถูกกฎหมายหรือไม่ ?

เว็บไซต์ที่จำหน่ายเพลง ภาพยนตร์หรือรายการทีวีและวิดีโอในราคาที่ถูกมากมักจะละเมิดลิขสิทธิ์เนื่องจากไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนแก่เจ้าของลิขสิทธิ์ที่แท้จริงรายได้ของเว็บไซต์เหล่านี้เกิดจากการขโมยเพลง ภาพยนตร์หรือรายการทีวีและวิดีโอของบุคคลอื่นไปหาประโยชน์ที่ท่านจ่ายเงินไปให้กับเว็บไซต์เหล่านั้นจึงเท่ากับว่าท่านกำลังสนับสนุนผู้กระทำความผิดกฎหมายอยู่ นอกจากนี้เว็บไซต์เหล่านี้ก็ไม่ได้มีการเสียภาษีให้กับรัฐด้วย ดังนั้นเพื่อให้ท่านทำความรู้จักกับเว็บไซต์ที่ให้บริการเพลง, ภาพยนตร์และรายการทีวีที่ถูกกฎหมายและสนับสนุนผู้สร้างสรรค์และหรือเจ้าของลิขสิทธิ์โปรดเข้าไปชม

www.promusic.org,

www.industrytrust.co.uk หรือ

www.teca.co.th และหากต้องการจะซื้อรับฟัง, ชมเพลง ขอให้มองหาเครื่องหมายรับรองโดย "Music Matters", "TECA", "Phonorights" หรือ "Music One"

การดาวน์โหลดเพลง, ภาพยนตร์ หรือเนื้อหาบันเทิงจากบล็อก (Blogs) ถูกกฎหมายหรือไม่ ?

อาจมีบางกรณีที่ข้อมูลเพลง, ภาพยนตร์, บันเทิงจะถูกเผยแพร่ในเว็บบล็อก (Web Blog) อย่างถูกกฎหมาย อย่างไรก็ตาม เป็นที่ทราบกันว่าลึกลับ "เกือบทั้งหมด" จากบล็อกที่นำท่านไปสู่ไฟล์ข้อมูลเพลง, ภาพยนตร์, รายการทีวี หรือ วิดีโอที่เก็บไว้ในบริการจัดเก็บออนไลน์ที่เรียกว่า "Cyberlocker" มักจะผิดกฎหมาย ขณะนี้ยังไม่มียุติการดาวน์โหลดเพลง, อัลบั้ม, ภาพยนตร์หรือรายการทีวีได้อินเทอร์เน็ตผ่านจากเว็บบล็อกลิงค์ไปยัง Cyber locker เลย

การทำสำเนา, อัปโหลดหรือดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลอันมีลิขสิทธิ์ของ บุคคลอื่นโดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ถือเป็นการ "ความผิด" ตามกฎหมาย



ค้นหาเว็บไซต์ที่จำหน่ายเพลง และ ภาพยนตร์ ที่ถูกกฎหมายได้ที่ www.pro-music.org และ www.teca.co.th www.sonymusic.co.th www.warnermusic.co.th www.universalmusic.co.th www.themusicone.com www.itunes.apple.com

การทำสำเนา, อัปโหลดหรือดาวน์โหลด เพลง, ภาพยนตร์ และเนื้อหา บนเว็บอื่นๆ อย่างถูกต้องเพื่อตอบแทนผู้สร้างสรรค์

มีบทลงโทษสำหรับการแบ่งปันไฟล์เพลง, ไฟล์ภาพยนตร์หรือไฟล์เนื้อหาบนเว็บอื่นๆ ทางอินเทอร์เน็ตหรือไม่ ?

ใช่ ไฟล์ข้อมูลเพลง, ภาพยนตร์และเนื้อหาบนเว็บอื่นๆ อันมีลิขสิทธิ์ถือเป็น "ทรัพย์สิน" ที่เกิดจากการใช้ "สติปัญญา" สร้างสรรค์ขึ้นมา ซึ่งทั่วโลกให้การยอมรับและให้ความ "คุ้มครองรวมถึงมีบทลงโทษที่รุนแรง" ทั้งทางกฎหมายแพ่งหรือกฎหมายอาญาด้วย ในประเทศไทย ผู้ที่แบ่งปันไฟล์ข้อมูลที่จะเมิดลิขสิทธิ์จะได้รับโทษทางอาญาพร้อมต้องจ่ายค่าปรับชดเชยผู้เสียหาย

มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายเกี่ยวกับการดาวน์โหลดและแบ่งปันไฟล์ข้อมูลบ้างหรือไม่?

ตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ฯ ฉบับบังคับใช้ในปัจจุบันถือว่าทันสมัยและครอบคลุมถึงกิจกรรมบนอินเทอร์เน็ต โดยมีบทบังคับว่าการทำสำเนา อัปโหลดหรือดาวน์โหลดและการแบ่งปันไฟล์ข้อมูลอันมีลิขสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์มีโทษทั้งทางแพ่งและทางอาญา และในอนาคตอันใกล้กำลังมีการปรับเพิ่มกฎหมายว่าด้วยความรับผิดของผู้ให้บริการ (ISP'S Liability) ซึ่งอาจจะรวมถึงสถานศึกษาหรือสถาบันครอบครัวด้วยดังตัวอย่างเช่นในประเทศอังกฤษที่ผ่านรัฐสภาในการออกกฎหมายเพื่อคุ้มครองลิขสิทธิ์ทางอินเทอร์เน็ตในปี 2011 โดยกำหนดให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) มีหน้าที่แจ้งเตือนแนะนำสมาชิกผู้ลงทะเบียนใช้อินเทอร์เน็ตที่มีการแบ่งปันไฟล์ข้อมูล (File-Sharing) ที่ผิดกฎหมายให้หยุดกระทำการดังกล่าวและจะมีการดำเนินการทางกฎหมายหากยังมีการแบ่งปันไฟล์ที่ผิดกฎหมายอีก

นอกจากความผิดตามกฎหมายลิขสิทธิ์แล้วยังมีความเสี่ยงอื่นใดบ้างอีกที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดาวน์โหลดเพลง, รายการทีวีและวิดีโอที่ผิดกฎหมาย ?

โปรแกรมแบ่งปันไฟล์ข้อมูลและเว็บไซต์แบ่งปันไฟล์ข้อมูลผิดกฎหมายยังก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ของท่าน โดยผู้ใช้งานมักจะได้รับไวรัสหรือได้รับไวรัสและสปายแวร์ร่วมมาด้วย ซึ่งโปรแกรมและเว็บไซต์เหล่านี้สามารถลักลอบแบ่งปันไฟล์ข้อมูลส่วนตัวในเครื่องคอมพิวเตอร์อันอาจรวมถึงข้อมูลทางการเงินหรือข้อมูลความลับอันมีค่าอื่นของท่านไปให้แก่บุคคลอื่นได้อีกด้วย

โปรแกรมแบ่งปันไฟล์ข้อมูลและเว็บไซต์แบ่งปันไฟล์ข้อมูลผิดกฎหมายมีแนวโน้มจะทำให้ผู้ใช้งานเสี่ยงต่อการถูกขโมยความเป็นตัวตนจากบุคคลอื่น (Identity Theft) โดยการใช้ชื่อของท่านหรือตั้งชื่อไฟล์ให้เกิดความเข้าใจผิดเพื่อหลอกลวงบุคคลอื่นให้ดาวน์โหลดไฟล์ผิดกฎหมายหรือแบ่งปันไฟล์ในเครือข่าย P2P อย่างไม่ถูกต้อง

ยังไม่มีเครื่องมือคัดกรอง (Filtering Tools) ใดที่มีประสิทธิภาพที่ช่วยสกัดกั้นไฟล์ข้อมูลที่มีเนื้อหาที่ผิดกฎหมายบนเว็บไซต์ซึ่งจะป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนต้องเสี่ยงต่อการเปิดรับเนื้อหาที่อันตรายหรือไม่เหมาะสมและยังมีซอฟต์แวร์ P2P สำหรับพูดคุย (Chat) กับผู้แบ่งปันไฟล์คนอื่นๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะไม่รู้จักกัน หากต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับการพูดคุยทางอินเทอร์เน็ตสำหรับเยาวชนโปรดดูได้ที่ www.chatdanger.com โดยเว็บไซต์ Childnet จะหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันความเสี่ยงต่อระบบความปลอดภัยของการแบ่งปันไฟล์ผิดกฎหมายได้ที่ไหน?

ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) กรมทรัพย์สินทางปัญญา (DIP) รวมถึงองค์กรดูแลป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์

เช่น สมาคมการค้าผู้ประกอบการกึ่งบันเทิงไทย (TECA: Thai Entertainment Content Trade) สามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลของการใช้โปรแกรมแบ่งปัน

ไฟล์ที่ผิดกฎหมายได้มีตัวอย่างมากมายของคอมพิวเตอร์ที่ติดไวรัส, Malware และ Spyware หลังจากใช้เครือข่าย P2P เพื่อแบ่งปันไฟล์เพลง อนึ่งผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตสามารถจัดหาซอฟต์แวร์ที่สามารถคุ้มครองผู้ใช้บริการจากความเสียหายเหล่านี้ได้โปรดเข้าไปชม www.pro-music.org, www.industrytrust.co.uk และ www.teca.co.th

"Sorted" คือคำแนะนำของ Childnet เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของข้อมูลออนไลน์เพื่อเยาวชน

- ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

www.childnet.com/sorted และ www.teca.co.th

เราจะป้องกันการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไม่ให้ถูกใช้เพื่อแบ่งปันไฟล์ข้อมูลผิดกฎหมายได้อย่างไร ?

ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) กรมทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงองค์กรดูแลป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์สามารถให้คำแนะนำท่านได้ เช่น การจัดหาข้อมูลวิธีการป้องกัน Wifi รวมถึงรายละเอียด วิธีตั้งรหัสผ่านเพื่อจำกัดการใช้งานและการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน

การควบคุมซอฟต์แวร์ในระดับแม่ข่าย (Parental Controls) ก็สามารถให้เพื่อสกัดการเข้าถึงเว็บไซต์บางเว็บไซต์ได้ นอกจากนี้ ท่านอาจจะตั้งกฎง่ายๆ ในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของสมาชิกในครอบครัวเพื่อป้องกันไม่ให้อัปโหลดหรือดาวน์โหลดข้อมูลอย่างผิดกฎหมาย

ผู้ปกครอง

พูดคุยและทำความเข้าใจกับบุตรหลานของท่านเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ท่านให้ความสนใจในการใช้งานคอมพิวเตอร์ของบุตรหลานของท่านเพื่อรับฟังเพลงชมภาพยนตร์ และรายการทีวีดีหรือไม่? ท่านควรอธิบายให้เด็กๆ มีความเข้าใจถึงความสำคัญที่จะใช้เว็บไซต์ออนไลน์ที่ถูกกฎหมายเพราะผู้สร้างสรรค์เพลง ภาพยนตร์และรายการทีวีควรได้รับการตอบแทนอย่างถูกต้องยุติธรรมและเหมาะสมจากการสร้างสรรค์งานเหล่านั้นและควรอธิบายถึงผลกระทบต่อครอบครัวหากเด็กๆ ถูกจับได้ว่าทำผิดกฎหมายจากการทำสำเนา อัปโหลด ดาวน์โหลด และการแบ่งปันไฟล์ข้อมูลอันมีลิขสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาต

การค้นคว้าหาเว็บไซต์ที่ให้บริการเพลง, ภาพยนตร์ หรือรายการโทรทัศน์ที่ถูกกฎหมาย

มีเพลงกว่า 13 ล้านเพลงที่ได้รับอนุญาตให้จำหน่ายอย่างถูกกฎหมาย รายชื่อผู้ให้บริการจำหน่ายเพลง ทั้งหมด สามารถดูได้ที่

- www.pro-music.org,
- www.whymusicmatters.org และ
- www.teca.co.th

สำหรับรายชื่อของผู้ให้บริการออนไลน์ นอกจากนี้ท่านสามารถเข้าไปใช้บริการในร้านขายเพลงออนไลน์ได้ที่

- www.themusicone.com, iTunes, Amazon หรือ Spotify ซึ่งจัดจำหน่ายเพลงไปยังบ้านของท่านหรือสถานที่ต่างๆ

สำหรับภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์มีผู้ให้บริการจำนวน มากที่ให้บริการรับชม (Streaming) หรือดาวน์โหลดภาพยนตร์หรือรายการทีวีออนไลน์ บริการเหล่านี้มีภาพยนตร์นับพันเรื่องและมีจำนวนรายการเพิ่มขึ้นตลอดเวลา เพื่อค้นหาภาพยนตร์ออนไลน์โปรดเข้าชม

www.findanyfilm.com และท่านยังสามารถหาลิงค์เว็บไซต์ภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์ที่ถูก กฎหมายได้ที่ www.industrytrust.co.uk

ตรวจสอบคอมพิวเตอร์และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของท่าน

ท่านรู้หรือไม่ว่ามีข้อมูลอะไรอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของครอบครัวท่านบ้าง?

มันใจหรือไม่ว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านได้รับการป้องกันจากไวรัส และสปายแวร์?

ท่านควรตรวจสอบการตั้งระบบรหัสผ่านและการเข้ารหัสเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อป้องกันการใช้งานอย่างไม่ถูกต้องจากเด็กๆ

พูดคุยกับสมาชิกในครอบครัวและสอดส่องดูแลอย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับกิจกรรมออนไลน์ของพวกเขาและควรหารือสร้างกฎระเบียบเพื่อ

ป้องกันความเสี่ยงในการทำผิดกฎหมายจากการใช้อินเทอร์เน็ต รวมถึงตัดสินใจเลือกรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งที่เหมาะสมที่สุดกับการ

ใช้งานของสมาชิกในบ้านท่าน

ครูอาจารย์

ควรหาหรือและถกปัญหากับนักเรียน นักศึกษาของท่าน

ท่านควรสอบถามนักเรียนหรือนักศึกษาของท่านว่าพวกเขาฟังเพลง ชมภาพยนตร์ หรือรายการทีวีด้วยวิธีใด และสิ่งเหล่านี้มีความสำคัญกับพวกเขาอย่างไร?

นักเรียนหรือนักศึกษาของท่านทราบหรือไม่ว่าคนที่สร้างสรรค์เพลง ภาพยนตร์ หรือรายการทีวีได้รับค่าตอบแทนอย่างไรจากการสร้างสรรค์งานดี ๆ เหล่านั้น ลิขสิทธิ์มีส่วนสำคัญในการสร้างงานบันเทิงและมีส่วนสำคัญกับ อุตสาหกรรมสร้างสรรค์อย่างไร?

นักเรียนหรือนักศึกษาคิดอย่างไรกับผู้ให้บริการรับฟังเพลง ชมภาพยนตร์หรือรายการทีวีที่ถูกกฎหมาย โปรดตรวจสอบข้อมูลลิขสิทธิ์จาก

www.childnet.com/kia/toolkit และแหล่งข้อมูลที่ใช้เพื่อการเรียนการสอน เรื่องภาพยนตร์ เชิญเข้าชมที่

www.teca.co.th

www.filmeducation.org

ประเด็นสำคัญที่ต้องอธิบายในการเรียนการสอนในหลักสูตรการศึกษา

จริยธรรมในการเข้าถึงเนื้อหาบันเทิงออนไลน์ เช่น หน้าที่พลเมือง, วิทยาการข้อมูลและการสื่อสาร (Information and Communications Technology)

และการศึกษาการผลิตเพลงและภาพยนตร์

เป็นหัวข้อที่ดียิ่งในการถกเถียงในบทเรียนต่างๆ การอธิบายให้รู้จักคุณค่า

และเคารพในผลงานทางความคิดและศิลปะ รวมถึงผลตอบแทนจากการสร้างสรรค์

ทั้งความภาคภูมิใจหรือเพื่อการสร้างรายได้ก็เป็นหัวข้อที่น่าสนใจในการนำมาเป็น

อภิปรายในชั้นเรียน หากท่านต้องการจะ

ใช้เพลง, ภาพยนตร์หรือรายการโทรทัศน์เพื่อการเรียนการสอนอย่างถูกกฎหมาย

ในชั้นเรียนโปรดตรวจสอบแหล่งข้อมูลออนไลน์ได้ที่

www.licensingcopyright.org

โดยปกติแล้วการใช้งานเพลง, ภาพยนตร์ หรือรายการโทรทัศน์ที่มีลิขสิทธิ์ในห้องเรียนจะได้รับการยกเว้นตามกฎหมาย

สำหรับการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา (Fair Use)

คลิกเข้าไปที่ www.teca.co.th เพื่อ

ค้นหาว่าท่านสามารถหาเพลงที่ปลอดภัยและถูกกฎหมายออนไลน์ได้จากที่

ไหนบ้าง คลิกที่นี่เพื่อค้นหาว่าท่านสามารถหารายการทีวีและภาพยนตร์

ที่ปลอดภัยและถูกกฎหมายออนไลน์ได้จากที่ไหนบ้าง?

ขอแนะนำให้อายุตั้งแต่ 15 ปี

ขึ้นไปลองค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

ลิขสิทธิ์และความทุ่มเทที่ต้องใช้เพื่อสร้างสรรค์ภาพยนตร์ โดยเข้าชมได้ที่

Screening Facebook Page

คลิกที่นี่เพื่อหาข้อมูลและแหล่งความรู้เกี่ยวกับเพลงดิจิทัล และลิงค์ผู้ให้บริการเพลงถูกกฎหมายหลายร้อยรายทั่วโลก

คำศัพท์

บล็อก - Blogs

เป็นคำย่อของ Web-log หมายถึง สมุดบันทึกหรือบทความที่นำออกเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต บล็อกมักจะถูกใช้เพื่อโพสต์ลิงค์ไปยังไฟล์ซึ่งอาจจะเป็นสำเนาไฟล์มีกฎหมายของเพลง, ภาพยนตร์ หรือเนื้อหาบันเทิงอื่นๆ ก็ได้

ไซเบอร์ล็อกเกอร์ - Cyberlocker

คือบริการออนไลน์ที่ใช้เพื่อเก็บไฟล์ข้อมูลดิจิทัลในระบบอินเทอร์เน็ต บ่อยครั้งที่ถูกใช้เพื่อแบ่งปันเพลง, ภาพยนตร์หรือรายการโทรทัศน์อย่างผิดกฎหมาย

การดาวน์โหลด - Downloading

คือการทำสำเนาหรือถ่ายโอนไฟล์ (เพลง, ภาพยนตร์ หรือรายการโทรทัศน์) จากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นหรือระบบอินเทอร์เน็ตมาสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน

การแบ่งปันไฟล์ - File-Sharing

คือการยอมให้บุคคลอื่น, ที่ท่านอาจจะไม่รู้จักสามารถเข้าถึงข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านผ่านระบบอินเทอร์เน็ต, ข้อมูลนั้นรวมถึงไฟล์เพลง, ภาพยนตร์, ไฟล์ข้อมูล หรือไฟล์ส่วนตัวอื่นๆของท่านด้วย

การคัดกรอง - Filtering Tools

คือวิธีการที่จะจำกัดการเข้าถึงเนื้อหา, เว็บไซต์ หรือการทำงานบางอย่างบนระบบอินเทอร์เน็ต

ตัวเลขระบุเฉพาะ - IP Address

คำย่อของ Internet Protocol เป็นตัวเลขคล้ายกับหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้เพื่อระบุบัญชีผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ ณ จุดใดจุดหนึ่งในเวลาหนึ่ง เมื่อมีการเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ต

ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต - ISP

คำย่อของ Internet Service Provider ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตคือบริษัทหรือองค์กรที่ให้บริการการเชื่อมต่อเพื่อเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ต

การแบ่งปันไฟล์ - Peer-to-peer (P2P)

คือหนึ่งในกิจกรรมที่นิยมใช้ในการแลกเปลี่ยนไฟล์เพลง, ภาพยนตร์หรือรายการโทรทัศน์ โดยส่งตรงจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปสู่อีกเครื่องหนึ่งโดยไม่ต้องผ่านศูนย์กลาง

การทำสำเนาเพลง - Ripping

คือการทำสำเนาดิจิทัลของไฟล์เพลง, ภาพยนตร์ หรือวิดีโอจากแผ่น CD / DVD แปลงเป็นไฟล์, โดยปกติจะทำเพื่อให้สามารถถ่ายโอนไฟล์เพลงไปใช้เล่นในคอมพิวเตอร์หรือเครื่องเล่นพกพา เช่น iPod

เราเตอร์ - Router

คืออุปกรณ์ที่ใช้เพื่อเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้าสู่อินเทอร์เน็ต

สปายแวร์ - Spyware

คือโปรแกรมแปลกปลอมที่ฝังตัวลงในเครื่องคอมพิวเตอร์โดยที่ผู้ใช้ไม่รู้ตัว, ปกติมักจะใช้เพื่อรายงานข้อมูลพฤติกรรมออนไลน์ของผู้ใช้กลับไปยังเจ้าของโปรแกรม

SSID

คำย่อของ Service Set Identifier คือชื่อหรือกลุ่มคำที่ใช้เพื่อระบุ Router แต่ละเครื่องที่เชื่อมต่อโดยใช้ระบบไร้สาย

Streaming

คือการส่งสัญญาณไฟล์เพลง, ไฟล์ภาพยนตร์ หรือรายการโทรทัศน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตตามเวลาที่ส่งสัญญาณจริง เพื่อให้สามารถรับฟังรับชมในเครื่องคอมพิวเตอร์หรือเครื่องเล่นแบบพกพาอื่นใด โดยไม่มีเก็บไฟล์ข้อมูลสื่อเหล่านั้นไว้ในอุปกรณ์ของท่าน

การอัปโหลด - Uploading

คือการทำสำเนาหรือถ่ายโอนไฟล์ (เพลง, ภาพยนตร์ หรือรายการโทรทัศน์) จากคอมพิวเตอร์ของท่านไปสู่เครื่องคอมพิวเตอร์อื่นผ่านระบบอินเทอร์เน็ต หรือระบบเก็บข้อมูล เช่น ไซเบอร์ล็อกเกอร์

ไวรัส - Virus

โปรแกรมแปลกปลอมที่สามารถทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ "ติดเชื้อโรค", จะทำสำเนาตนเองและรบกวนการทำงานปกติของคอมพิวเตอร์

Wifi

คือวิธีการส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ผ่านอากาศ, แบบไร้สาย, โดยใช้คลื่นวิทยุ

WPA

คำย่อของ Wifi Protected Access, เป็นการติดตั้งระบบไร้สายสำหรับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ โดยใช้ระบบรักษาความปลอดภัย

ข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือฉบับนี้ และการหาข้อมูลเพิ่มเติม

เอกสารแนบนี้เขียนโดยองค์กรการกุศลสำหรับเด็ก **Childnet International** โดยการสนับสนุนขององค์กรต่างๆ ที่เป็นผู้แทนของผู้สร้างสรรค์และผู้สร้างงานในอุตสาหกรรมเพลง, ภาพยนตร์, โทรทัศน์ และวิดีโอ

ติดต่อองค์กร:

Childnet International

Childnet International เป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไร ที่ทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ทั่วโลกเพื่อให้ระบบอินเทอร์เน็ตปลอดภัยและเหมาะสมกับเยาวชน "Childnet International" เป็นองค์กรการกุศลในอังกฤษ (หมายเลข 108 0173) ตั้งขึ้นในเดือนมกราคม ปี 2011 "Childnet International" เป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับจาก **European Commission** ว่าเป็นศูนย์กลางความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตสำหรับประเทศอังกฤษ

www.childnet.com

www.kidsmart.org.uk

www.digizn.org

Music Matters

โครงการ **Music Matters** เป็นความร่วมมือของศิลปินและผู้ทำงานในสายงานดนตรีเพื่อให้ประชาชนได้เห็นคุณค่าของงานเพลง **Music Matters** เน้นคุณค่าของเพลงและให้การศึกษากับประชาชนในการจำแนกและหาเพลงจากแหล่งที่ถูกกฎหมาย เพื่อช่วยให้ผู้บริโภคสามารถเลือกสรรงานเพลงได้อย่างมีจริยธรรม

เครื่องหมายรับรอง **Music Matters** เป็นการรับรองบริการเพลงดิจิทัลที่ถูกกฎหมายและรับรองผู้ค้าปลีกเพลงชั้นนำ
www.whymusicmatters.com

Pro-music

เป็นความร่วมมือขององค์กรและบุคคลที่ทำงานร่วมกันในวงการเพลง เป็นพันธมิตรระหว่างประเทศของกลุ่มนักดนตรี, นักร้อง, ผู้ประพันธ์เพลง, ค่ายเพลงยักษ์ใหญ่และค่ายเพลงอิสระและผู้ค้าอุตสาหกรรมเพลง ร่วมกันเพื่อส่งเสริมงานเพลงหลากหลายวิธีเพื่อให้ประชาชนได้ชื่นชมกับเพลงออนไลน์อย่างถูกต้องปลอดภัยและถูกกฎหมาย

www.pro-music-org

Industry Trust for IP Awareness

ก่อตั้งขึ้นโดยอุตสาหกรรมภาพยนตร์, โทรทัศน์และวิดีโอในปี 2004 เพื่อส่งเสริมลิขสิทธิ์และบทบาทขององค์กรในเชิงบวกคือการช่วยเหลือในการคุ้มครองความคิดสร้างสรรค์และปกป้องหนทางหลีกเลี่ยงของผู้ที่ทำงานในธุรกิจสร้างสรรค์กว่า 150,000 คนในอังกฤษ

www.industrytrust.co.uk

Find Any Film

findanyfilm.com เป็นเว็บไซต์ที่ก่อตั้งและสนับสนุนเงินทุนโดย สภาภาพยนตร์อังกฤษ และสนับสนุนโดย Industry Trust เว็บไซต์จะแนะนำท่านว่าท่านสามารถหาซื้อ, เช่าและดาวน์โหลดภาพยนตร์อย่างถูกต้องตามกฎหมายได้ที่ไหนเมื่อไหร่ และอย่างไร ในประเทศอังกฤษเว็บไซต์นี้ยังมีลิงค์ไปยังเว็บไซต์ที่มีชื่อเสียงหลายแห่งเพื่อให้เปรียบเทียบราคาให้ผู้บริโภคได้รับตัวเลือกที่ดีที่สุดด้วย

www.findanyfilm.com

Thai Entertainment Content

Trade Association -TECA

เป็นองค์กรที่ไม่แสวงกำไร ตั้งขึ้นเพื่อคุ้มครองดูแลคุ้มครองสิทธิ์ทางทรัพย์สินทางปัญญาให้กับค่ายเพลงสมาชิก นอกจากนี้ยังเป็นสมาชิกของสมาพันธ์ผู้ผลิตสิ่งบันเทิงเสียงระหว่างประเทศซึ่งมีสมาชิกค่ายเพลงกว่า 75 ประเทศทั่วโลก สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

www.teca.co.th

23/17-18 ซ.ศูนย์วิจัย ถ.พระรามเก้า
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310

International Federation of Phonographic Industry - IFPI

สมาพันธ์ผู้ผลิต สิ่งบันเทิงเสียงระหว่างประเทศ มีสำนักงานใหญ่ที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ประกอบไปด้วยสมาชิกที่เป็นผู้ผลิตสิ่งบันเทิงเสียง (ค่ายเพลง) กว่า 4,000 บริษัททั่วโลก มีหน้าที่หลักในการปกป้องคุ้มครองสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของสมาชิก

Musicone

คือหน่วยงานที่เกิดจากความร่วมมือของค่ายเพลงสากล และค่ายเพลงไทยคุณภาพในประเทศไทย ในการดำเนินการพัฒนาธุรกิจเพลงในรูปแบบใหม่ และสนับสนุนศิลปินให้ได้รับค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม